

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Giao thông vận tải

Ngày 05/01/2022, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Giao thông vận tải. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, tình hình xung đột quân sự và biến động kinh tế, chính trị ở một số quốc gia trên thế giới, tình hình lạm phát, giá cả nguyên vật liệu gia tăng... Nhưng với quyết tâm phục hồi, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo đà để phát triển các năm tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo an sinh xã hội,... Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều dấu hiệu khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả thực hiện 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng (tăng 8,57%); tổng thu ngân sách đạt **16.551,8 tỷ đồng** (vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ).

Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã có nhiều cố gắng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, tại Báo cáo tổng kết đánh giá chỉ mới dừng lại ở mức độ tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của Sở Giao thông vận tải, chưa thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành. Trong nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải cơ bản cũng đã nhận diện được những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và các phòng, ban chuyên môn. Do vậy, trong năm 2023 Sở Giao thông vận tải cần phải tập trung xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể sáng tạo, đột phá để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế đã được nêu ra, phải xây dựng kế hoạch hành động chi tiết và lượng hóa từng chỉ

tiêu cụ thể cho Ban lãnh đạo, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc; trong đó tập trung các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chủ động, kịp thời tham mưu đề xuất và nâng cao chất lượng nội dung tham mưu trong lĩnh vực ngành, nhất là các vấn đề nóng phát sinh trong ngành giao thông vận tải; nghiên cứu sáng tạo, đổi mới trong cách quản lý, nhìn nhận vấn đề và phương pháp giải quyết công việc để đạt hiệu quả cao; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thì phải chủ động phối hợp thực hiện; phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tăng cường khối đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ của ngành theo các chỉ tiêu đã được giao.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngành, nhất là thẩm định hồ sơ thiết kế, quản lý chất lượng xây dựng và tiến độ công trình giao thông, tránh các trường hợp công trình mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã bị hư hỏng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý chất lượng công trình giao thông, Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, kể cả việc duy tu, sửa chữa định kỳ để nâng cao chất lượng khai thác kết cấu hạ tầng giao thông và gia tăng tuổi thọ công trình.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/11/2022 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 7167/UBND-KT ngày 25/11/2022 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ vào Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 và Thông báo Kết luận chỉ đạo tại Văn bản số 330/TB-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2023.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; nghiên cứu đề xuất phát triển hạ tầng giao thông để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kể cả việc nghiên cứu tham mưu đề xuất việc triển khai các dự án thuộc Đề án giao thông trong giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo phù hợp với Luật đầu tư công. Đối với các nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài thì xem xét xây dựng Đề án để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, ban lãnh đạo sở và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và đạo đức trong thực thi công vụ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên chức; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, nội dung công việc được phân công, thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự cơ quan đảm bảo khoa học, hợp lý gắn với phân công công việc cụ thể đối với từng người; giao nhiệm vụ gắn với các chỉ tiêu cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện để làm cơ sở đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

- Tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh, đạt hiệu quả đảm

bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ theo quy định. Chủ động, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án; đồng thời, nghiên cứu tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh đối với dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát và Nạo vét luồng Hàng hải, . . . để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Tập trung quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; trong đó quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, nhất là về văn hóa giao thông nhằm đào tạo lái xe có chất lượng, tuân thủ pháp luật, văn minh lịch sự khi tham gia giao thông.

- Nghiên cứu tổ chức thực hiện đổi mới trong công tác quản lý cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ hành chính công đơn giản nhất, hiệu quả nhất.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng giao thông, quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông và phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn giao thông bằng Camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát khắc phục xử lý kịp thời các điểm đen gây tai nạn giao thông, đồng thời, hướng dẫn các địa phương xử lý các điểm đen trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý; tăng cường lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông, quản lý hành lang bảo vệ đường bộ và kiểm soát tải trọng phương tiện theo đúng quy định hiện hành; xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo Kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường quản lý, xử lý xe dù, bến cóc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hành khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan trong và ngoài đô thị.

- Nghiên cứu đổi mới về tư duy quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu vận tải ngày càng gia tăng; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp vận tải, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp vận tải trong việc quản lý, điều hành về phương tiện, người lái tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, chất lượng phục vụ đối với hành khách, . . . ; xây dựng cơ chế thông tin, thường xuyên thông báo đối với các doanh nghiệp vi phạm về an toàn toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông và có các hành vi không đúng mực đối với hành khách; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp cố tình không khắc phục, sửa chữa các vi phạm.

- Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ công tác đầu xây dựng trong ngành giao thông; tổ chức kiểm tra, thanh tra thường xuyên, đột xuất trong hoạt động kinh doanh

vận tải, công tác đào tạo sát hạch lái xe, các trung tâm đăng kiểm, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư, trong cơ quan, đơn vị và trong môi trường giáo dục.

- Khẩn trương phối hợp đề xuất phân rã chi tiết nguồn kinh phí 62 tỷ đã bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư để đảm bảo hoàn thành giải ngân trước ngày 31/01/2023, trong đó, ưu tiên thanh toán hết khối lượng đã hoàn thành đối với các công việc tư vấn thiết kế, giám sát, xây lắp, . . .; đồng thời, khẩn trương đề xuất phân rã kinh phí năm 2023 đã giao cho Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2023.

- Rà soát hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2023.

UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Sở GTVT;
- Ban QLDA GT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19 (M.19b).

Trần Trọng Triêm